

ปตท.ผูกฟิตเนส-ฟุตชอล

นายสุชาติ ระมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยแผนงานปี 61 ว่า ปตท.จะขยายสถานีบริการน้ำมันอีก 170-185 แห่ง เพิ่มจากปัจจุบันที่มี 1,600 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑล 40% และต่างจังหวัด 60% เพื่อให้กลายเป็นแหล่งชุมนุมของชุมชน ที่มีทั้งสถานีบริการน้ำมัน บริการใหม่ ๆ ในปีนี้สอดคล้องกับผู้บริโภคปัจจุบัน อาทิ ฟิตเนส ฟุตชอล ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้ครอบคลุมมากขึ้น



สุชาติ ระมาศ

ประมาณปีละ 7 แสนราย

เป้าหมายสิ้นปีนี้มีทั้งหมด 90 แบรินด์โดยมีเซ่นร้านอาหารรายใหญ่เพิ่มอีกประมาณ 1-2 แบรินด์”

นอกจากนี้เพิ่มบริการใหม่ ๆ ที่หลากหลายให้ลูกค้า อาทิ การชำระเงินแบบออนไลน์ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด ระบบอี วอลเลท พร้อมกับเปิดตัวบัตรเครดิตบัตรเครดิต เครดิต การ์ด ที่ได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตเติมน้ำมันหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ สามารถสะสมแต้มบลูการ์ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ซึ่งในปี 60 ที่ผ่านมาเรามีลูกค้าที่ถือบัตรดังกล่าวแล้ว 2.7 ล้านราย จากการเติบโต

ส่วนธุรกิจเครื่องสำอางเพื่อเมซซอนที่ปัจจุบันมีทั้งหมด 2,123

“ปีที่ผ่านมาได้เปิดพื้นที่ในปีมีกว่า 3,000 ตร.ม. เพื่อให้เกษตรกรชาวนานำข้าวสารเข้ามาขายให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรงแบบไม่คิดค่าพื้นที่ ซึ่งผลตอบรับดีมียอดขายข้าวถึง 3,000 ตัน นอกจากนี้มีบริการฟิตเนส สนามฟุตชอล จับกลุ่มคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ และโรงแรมราคาประหยัดที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกเช่นโรงแรมที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหาร คาดว่าจะได้ข้อสรุปช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย.นี้ อีกทั้งมีร้านค้าและร้านอาหารที่กระจายอยู่ในปีมีต่าง ๆ รวม 80 แบรินด์ อาทิ เซเว่น-อีเลฟเว่น เอสแอนด์ที ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ซานมิโซะมูกต่าง ๆ ยังคงเปิดรับร้านอาหารแบรินด์ไทยเข้ามาขายอย่างต่อเนื่อง ดัง

แห่ง แบ่งเป็นในประเทศ 1,999 แห่ง ต่างประเทศ 124 แห่งนั้นจะใช้เงินลงทุนในประเทศอีก 800-750 ล้านบาท สำหรับเปิดสาขาใหม่ทั้งในและนอกปีมี ปตท.อีก 300 แห่ง โดยเป็นการขยายของแฟรนไชส์ 80% และอีก 20% บริษัทลงทุนเองในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ร้านในปีมีปกติ ร้านกระจากโปรงใส ร้านคืออินห้าง และแบบล่าสุดได้รฟทรูหรือซัปรดเข้าไปสั่งแล้วรอรับได้เลยซึ่งจะเปิดเพิ่มในปีมีอีก 2 แห่ง จากเงินลงทุนสาขาละ 10 ล้านบาท หลังจากทดลองเปิดให้บริการในปีมีสาขาพระราม 2 ลูกค้าให้การตอบรับดีมาก.